



ประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตามประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

ก) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
เลขประจำตัวสอบ ๑๐๐๑๑ นางสาวอัญธิสา ภูคำวงศ์

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโกสุมพิสัย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	วิธีการประเมิน
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (การนวดบำบัดรักษาโรค) ๑๐๐ คะแนน	สอบปฏิบัติ
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด ๑๐๐ คะแนน	สอบสัมภาษณ์

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต้องห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๕. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) โรงพยาบาลโกสุมพิสัยจะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลโกสุมพิสัย <https://kosum.net/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณัฐวุฒิ มาสาซ้าย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขียงยืน

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย